

**รายงานผลดำเนินงานมีการปรับปรุงพัฒนา มีการทบทวนหรือถอดบทเรียน  
เพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน**

ลำดับ	กิจกรรม	การปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดำเนินงาน
๑	กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร (๑) กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินของบุคลากร สป. และ สร.อว. เรื่อง “สร้างชีวิต สร้างสุข สร้างวินัยทางการเงิน”	จำนวนบุคลากร บค. ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนน้อยเนื่องจากมีภาระงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปจะประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงและจัดทำวิดีโอย้อนหลังให้สามารถเข้าไปศึกษา เรียนรู้ได้เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดกิจกรรม
	(๒) กิจกรรมการประหยัดพลังงานและการใช้วัสดุในสำนักงาน	- แยกประเภทกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม กระดาษดีนำมาใช้พิมพ์ใหม่เป็นกระดาษหน้า ๒ สำหรับเอกสารร่าง กระดาษยับนำมาเป็นกระดาษโน้ต - คัดแยกขยะประเภทกล่องนม เพื่อบริจาคนำไปผลิตแผ่นกรีนบอร์ด
๒	กิจกรรม บค. มีวินัย ใส่ใจตรงเวลา	พิจารณาเชิดชูบุคลากรที่มาปฏิบัติงานตรงต่อเวลาและมาเช้าที่สุด ประจำเดือน ผ่านไลน์กลุ่ม
๓	กิจกรรมร่วมใจกันสะสาง ทำงานอย่างสดใส สะดวกและปลอดภัย สร้างนิสัยด้วย ๕ ส	จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และมีการประกวดโต๊ะทำงานสะอาดและมอบรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๔	กิจกรรมแบ่งปันความดี มีดีต้องแชร์ (๑) การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร บค. ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้	ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร บค. ที่ทำความดีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
	(๒) กิจกรรม Sharing Happiness บค. ปันสุข	จัดกิจกรรมให้บุคลากร บค. ร่วมแบ่งปันความสุข โดยการแชร์เรื่องราวดีๆ กิจกรรมทำดีได้ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมแชร์ความดี
๕	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตและต่อต้านการทุจริตของบุคลากร (๑) การเผยแพร่ความรู้การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ผ่านสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตและต่อต้านการทุจริตของบุคลากร	จัดทำอินโฟกราฟิกส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตและต่อต้านการทุจริตของบุคลากรทุกๆ เดือน
	(๒) การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ	จัดทำอินโฟกราฟิกเผยแพร่ความรู้และข่าวสารความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติและเผยแพร่ให้บุคลากร บค. รับรู้โดยทั่วกัน
๖	กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	ไม่มี

ลำดับ	กิจกรรม	การทบทวน หรือถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน
๑	<p>กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร</p> <p>(๑) กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินของบุคลากร สป. และ สร.อว. เรื่อง “สร้างชีวิต สร้างสุข สร้างวินัยทางการเงิน”</p> <p>(๒) กิจกรรมการประหยัดพลังงานและการใช้วัสดุในสำนักงาน</p>	<p>เสริมสร้างความรู้ด้านการเงินในการเตรียมพร้อมต่อเรื่องฉุกเฉิน การตั้งเป้าหมายในการออม การลงทุน รวมถึงสร้างความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทนและการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ความมีระเบียบในการออมเงิน ความสม่ำเสมอ และการแบ่งปันการช่วยบริจาค ทำบุญต่าง ๆ</p> <p>- ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดเพื่อให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตาม</p> <p>- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และไลน์กลุ่ม</p>
๒	กิจกรรม บค. มีวินัย ใส่ใจตรงเวลา	พิจารณาเชิดชูบุคลากรที่มาปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และมาเช้าที่สุด ประจำเดือน ผ่านไลน์กลุ่ม
๓	กิจกรรมร่วมกันสะอาด ทำงานอย่างสดใส สะดวกและปลอดภัย สร้างนิสัยด้วย ๕ ส	<p>- จัดกิจกรรมให้ความรู้และดำเนินการสื่อสารเพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในความมีระเบียบวินัยของบุคลากร</p> <p>- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อให้การดำเนินกิจกรรม ๕ ส เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจัง เพื่อให้กิจกรรม ๕ ส เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร</p>
๔	<p>กิจกรรมแบ่งปันความดี มีดีต้องแชร์</p> <p>(๑) การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร บค. ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้</p> <p>(๒) กิจกรรม Sharing Happiness บค. ปีความสุข</p>	<p>- ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร บค. ที่ทำความดีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน</p> <p>- จัดทำอินโฟกราฟฟิยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้</p> <p>รณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตาม คุณธรรมสำคัญ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา</p>
๕	<p>กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตและต่อต้านการทุจริตของบุคลากร</p> <p>(๑) การเผยแพร่ความรู้ การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ผ่านสื่ออินโฟกราฟฟิกเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตและต่อต้านการทุจริตของบุคลากร</p>	ยกกรณีตัวอย่างการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน จัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก มาเผยแพร่ ให้ความรู้แก่บุคลากร

ลำดับ	กิจกรรม	การทบทวน หรือถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน
	(๒) การเผยแพร่ความรู้ และข่าวสาร ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ	การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารความเท่าเทียมกัน และการไม่เลือกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
๖	กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	เชิญชวนแต่งผ้าไทยในการเข้าร่วมกิจกรรม